



กรมประชาสัมพันธ์
PRD
THE GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี กรมประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ 352 ม.6 ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

Page : Facebook สวท.ปัตตานี NEWS โทร. 0-7346-0064

มอบตัวแล้ว ทหารใช้ปืนยิงคนเจ็บ ปมตั้งวงตีมสุราเสียงดัง

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2567 เมื่อเวลา 23.00 น. ตำรวจ สภ. บางเสาธง ได้รับแจ้งเหตุทหาร ยศ "เรืออากาศเอก" วัย 60 ปี สังกัด กองทัพอากาศ ใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงวัยรุ่นได้รับบาดเจ็บบริเวณท้อง ก่อนหนีเข้าไปอยู่ในบ้านพัก ในพื้นที่ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ หลังได้รับแจ้งเหตุว่า จึงนำกำลังปิดล้อมบ้านพักหลังดังกล่าว โดยใช้เวลาเกลี้ยกล่อมกว่า 2 ชั่วโมง ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะยอมมอบตัว ส่วนผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาล ล่าสุด อาการปลอดภัย

โดยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พล.อ.ต.บุญเลิศ อังคารา โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า จากกรณีข้าราชการใช้อาวุธปืนยิงประชาชนได้รับบาดเจ็บ ที่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา จากการตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า เป็นข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศจริง โดย พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ทราบเหตุการณ์แล้ว และสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน พร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการที่ก่อเหตุเข้าดูแลประชาชน ผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ สำหรับข้าราชการผู้ก่อเหตุให้การดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งกองทัพอากาศพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินการดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เน้นย้ำเรื่องการใช้ความรุนแรงและการใช้อาวุธปืน พร้อมทั้งเน้นย้ำ ให้กำลังพลของกองทัพอากาศทุกคนมีความอดทนอดกลั้น ยับยั้งชั่งใจ และมีสติรู้คิดในการจัดการปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานหรือปัญหาส่วนตัว ขณะที่ เพื่อนผู้บาดเจ็บ บอกว่า รู้จักคุ้นเคยกับผู้ก่อเหตุ โดยในกลุ่มตั้งวงตีมสุราเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์ บางครั้งก็มีการเปิดเพลง ซึ่งผู้ก่อเหตุก็เคยมาเตือน แต่ก่อนหน้านี้ก็เคยซื้อสุราให้ดื่ม จึงไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากสิ่งใด แต่คาดว่าน่าจะมาจากส่งเสียงดัง

พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศยังได้กำชับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ให้กำกับดูแลวาทะวินัย และความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยไม่เข้าข้างผู้กระทำผิด และให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม รวมถึงให้ผู้บังคับบัญชาดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลในหน่วย เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้อีก

ผู้จัดทำ/เรียบเรียง : นางสาวณัฐนันท์ คงทน / นสม.ชก

หน่วยงาน : ฝ่ายข่าวและรายการ สวท.ปัตตานี

แหล่งที่มา : NBT Connex <https://shorturl.asia/0FuNq/มติชน> <https://shorturl.asia/dFpEh/>

ไทยพีบีเอส <https://shorturl.asia/haU0P>